

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายงานของข้าพเจ้า งบการเงินข้างต้นนี้ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย – บริษัท สกลูซี่ อินโนเวชั่น จำกัด (“SKC”) ให้แก่บริษัทหนึ่ง (ผู้ซื้อ) ซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและได้ดำเนินการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่ได้รวมงบการเงินของ SKC ไว้ในงบการเงินรวม และรับรู้การขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอื่นของ SKC ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่ง โดยขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายหุ้นของ SKC ซึ่งไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งยังไม่ทราบผลของคดี ณ วันที่ของรายงาน ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีขึ้น ของรายการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างหนี้

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีสินค้างหนี้แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 263.95 ล้านบาท ในงบฐานะการเงินรวมและจำนวน 208.79 ล้านบาท ในงบฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างหนี้ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาจำนวนค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้างหนี้ที่เหมาะสมสำหรับสินค้างหนี้สามัญ และสินค้างหนี้ที่ค้างนาน

ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าง โดยเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้างหนี้ประจำปีเพื่อระบุสินค้างหนี้ที่เคลื่อนไหวช้าและค้างสามัญ ทดสอบรายงานสินค้างหนี้ค้างนาน วิเคราะห์ปริมาณสินค้างหนี้ค้างหนี้และการเคลื่อนไหวของสินค้างหนี้เพื่อระบุสินค้างหนี้ที่ค้างนานหรือสินค้างหนี้ที่ไม่มีเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้างหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้างหนี้ และพิจารณาความเพียงพอของการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้างหนี้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ซึ่งอธิบายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการบันทึกรายการซื้อธุรกิจเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของบริษัทย่อยทางอ้อมใหม่ รวมถึง การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกการกลับรายการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่แสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ก่อนการปรับปรุง) และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จากการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในงบการเงินเฉพาะบริษัทในวิธีราคาทุน และในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว อีกทั้งได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกการค้อยค่าและกลับรายการค้อยค่าในสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทคือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



เลียม ชินพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7306

บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	55,809,064	104,059,945	1,695,558	47,765,807
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ	6	307,661,370	348,728,777	81,709,703	116,034,569
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	85,582,414
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	7	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – บริษัทอื่น สุทธิ	8	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	9	263,954,023	265,468,444	208,792,830	216,229,257
เงินลงทุนชั่วคราว	10	234,810	237,340	234,810	237,340
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะสั้น	11	56,091,438	40,290,141	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	19,776,585	33,617,403	4,209,899	4,360,597
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		703,527,290	792,402,050	296,642,800	470,209,984
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะยาว	11	8,202,925	8,205,389	8,006,928	8,010,319
เงินลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ	13	-	30,590,879	-	21,213,140
เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ	14	-	-	569,999,780	569,999,780
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ	15	24,784,930	6,093,318	24,694,930	1,071,200
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ	7	-	-	826,007,280	768,042,362
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	16	2,188,252,272	2,233,673,904	1,139,181,766	1,146,438,289
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน สุทธิ	18	268,146,634	279,258,664	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า สุทธิ	19	153,621,756	165,732,626	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	17	6,617,115	8,054,441	6,586,379	8,014,462
ค่าความนิยม	14	44,171,474	44,171,474	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20	18,151,622	14,479,271	497,996	445,997
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,711,948,728	2,790,259,966	2,574,975,059	2,523,235,549
รวมสินทรัพย์		3,415,476,018	3,582,662,016	2,871,617,859	2,993,445,533

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	285,714,484	362,377,368	202,456,627	270,366,882
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	22	210,937,745	307,262,181	184,343,166	208,800,909
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	117,623,792	231,217,639	23,725,920	127,975,971
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	33,616,840	46,769,893	29,997,897	26,162,387
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	26	26,000,000	30,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	7	-	39,838,139	44,556,240	29,504,344
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		11,925,337	14,043,949	11,043,531	12,676,370
ประมาณการหนี้สินจากการค้าประกัน	27	60,324,393	-	60,324,393	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29	313,680	-	313,680	-
ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	199,510,979	-	199,510,979	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28	12,157,143	15,819,153	4,184,290	6,515,912
รวมหนี้สินหมุนเวียน		958,124,393	1,047,328,322	760,456,723	682,002,775
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์กรประกอบที่เป็นหนี้สิน	23	-	197,615,225	-	197,615,225
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	25	431,893,819	441,482,817	53,738,993	63,133,451
หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ	24	117,099,855	96,203,878	71,162,120	65,085,503
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	32	108,244,321	115,236,477	77,242,866	79,194,536
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุทธิ	29	43,105,014	32,961,708	39,536,567	30,091,898
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,699,000	4,731,000	699,000	731,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		705,042,009	888,231,105	242,379,546	435,851,613
รวมหนี้สิน		1,663,166,402	1,935,559,427	1,002,836,269	1,117,854,388

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 996,937,636 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2566 : หุ้นสามัญ 870,256,299 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	31	996,937,636	870,256,299	996,937,636	870,256,299
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 630,116,465 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2566 : หุ้นสามัญ 630,105,065 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	31	630,116,465	630,105,065	630,116,465	630,105,065
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		356,938,263	356,892,663	356,938,263	356,892,663
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		(3,311,173)	(3,311,173)	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์กรประกอบที่เป็นทุน	23	4,586,150	4,586,150	4,586,150	4,586,150
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย		55,626,742	55,626,742	55,126,742	55,126,742
ยังไม่ได้จัดสรร		444,148,049	449,230,369	481,162,307	488,028,862
องค์กรประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		252,768,068	256,735,868	340,851,663	340,851,663
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,740,872,564	1,749,865,684	1,868,781,590	1,875,591,145
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14	11,437,052	(102,763,095)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,752,309,616	1,647,102,589	1,868,781,590	1,875,591,145
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,415,476,018	3,582,662,016	2,871,617,859	2,993,445,533
		-	-	-	-